



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๗๓

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร ศิริโกคากิจ) รองอธิการบดี/(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/เลขานุการคณะกรรมการ Strategic Program Management (SPO)/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์/ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการหารือร่วมกับ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กรณีพื้นที่โครงการ Well-
being@Chumphon เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ในกรณีนี้ สำนักงานบริหารทรัพย์สินได้สรุปผลการ
หารือเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การดำเนินโครงการ Well-being ถือเป็นส่วน
หนึ่งของ Master Plan ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าหมายสุดท้ายของโครงการให้ชัดเจน จัดวางระบบและ
Timeline การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ต้องมีการสร้าง
เครือข่ายโดยการสื่อสารความก้าวหน้าการดำเนินงานให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับ
ทราบทุกระยะ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เลขานุการคณะกรรมการ Strategic Program Management (SPO) และผู้อำนวยการกอง แผนงาน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ